



ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/ว ๖๙๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๒

ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/ว ๖๐๘๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ แจ้งให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดส่งแบบขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมแนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พิจารณาอนุมัติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พิจารณาแล้วอนุมัติให้สถานศึกษาเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า และเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยให้สถานศึกษาเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เท่านั้น

๒. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (ห้องเรียนพิเศษ) ซึ่งสถานศึกษาได้เก็บเงินเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแล้ว ดังนั้นสถานศึกษาจะไม่สามารถเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้อีก เนื่องจากจะเป็นการเก็บเงินซ้ำซ้อน

๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

/ ทั้งนี้ ขอให้...

ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษารับเอกสารดังกล่าวได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐-๙๒ ต่อ ๑๑๓-๑๑๔

โทรสาร ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖